

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (เดือน ต.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/วิธีการดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ/แหล่งจัดสรร/สนับสนุน					ระยะเวลาดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			สตช.	หน่วยงาน ภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
๑	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	- กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณ - ให้ผู้บังคับบัญชา กำชับดูแลข้าราชการตำรวจนอกเวลาราชการ	๑๘๘,๘๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗	- ประหยัดงบประมาณการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๒	โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล	- ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายในการทำลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	๒๔,๕๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗	- ปราบปราม ทำลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล และกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
๓	โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land	- สกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติและบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดและพื้นที่พักคอย (Heart Land)	๗,๒๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗	- ปราบปรามจับกุมเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ
๔	ค่าตอบแทนตำรวจชุมชนสัมพันธ์	- ให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดผ่านการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่	๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗	- เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิถีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และยังเป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน
๕	ค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา	- เสริมสร้างจรรยาบรรณในการให้บริการแก่พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน	๘,๗๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗	- ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยานผู้ต้องหา ตามหลักมนุษยธรรมในกระบวนการยุติธรรม
๖	ค่าอาหารผู้ต้องหา	- คัดเลือกผู้ประกอบการที่ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และราคาถูก	๖,๓๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗	- ค่าอาหารผู้ต้องหาลดลง
๗	ค่าตอบแทนครูตำรวจ D.A.R.E	- ให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรในสถานศึกษาที่เหมาะสม ตามช่วงวัย - ให้นักเรียนรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ - รู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน - ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง	๑๕,๖๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗	- เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและสามารถเป็นแกนนำเยาวชนในพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
รวม			๒๘๗,๑๐๐						

ผู้รายงาน

พ.ต.ต.หญิง



(พรรณิกา สุจริต)

สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อม

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



(ประภาส อุลลศรี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อม